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นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยกับครูบ้านนอกดอทคอม เกี่ยวกับประเด็นการอภิปรายของ นายวีระกร คำประกอบ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับครูและการบริหารงบประมาณของ ศธ. ว่า
ตนได้ทำจดหมายเปิดผนึก ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าว เพื่อชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

 

จดหมายเปิดผนึกถึง ส.ส.วีระกร คำประกอบ
12 พ.ย.64

 เรื่อง การอภิปรายของ ส.ส.วีระกร คำประกอบ

 เรียน ส.ส.วีระกร คำประกอบ 

ตามที่ท่านได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้น
สาระการอภิปรายของท่านมีประเด็นน่าสนใจดังนี้คือ

๑. กระทรวงศึกษาธิการใช้งบประมาณมากที่สุดในอาเซี่ยนแต่เด็กฉลาดน้อยที่สุดในอาเซี่ยน  

 กรณีนี้กระผมเห็นด้วยครับ

๒. มีแต่หลักการเพ้อฝัน 

 กรณีนี้กระผมเห็นด้วยครับ แต่ขอเพิ่มเติมว่าผู้มีอำนาจเพ้อฝันเรื่องเงินทอนจากงบประมาณ น่ะครับ
ส่วนครูจะเดือดร้อนอย่างไร ช่างหัวมัน ดูจากกรณีฟุตซอล สิครับ
ฝ่ายการเมืองพรรคใดที่เป็นต้นเหตุพาครูถูกไล่ออกเป็นร้อยราย ครับ

๓. ปัจจุบันครูที่เงินเดือนสี่หมื่นห้าหมื่นสอนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ 

 กรณีนี้ขอเรียนว่าครูที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นั้นเป็นครูที่ไม่ได้เรียนจบวิชาเอกภาษาอังกฤษน่ะครับ
ส่วนครูที่เรียนจบวิชาภาษาอังกฤษล้วนแต่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆทุกรายครับ

๔. กระทรวงศึกษาธิการไม่เคยคิดที่จะยกระดับครูเลย มุ่งเน้นในเรื่องสร้างโครงสร้าง
สร้างอาณาจักรให้ใหญ่โต 

 กรณีนี้ผมเห็นด้วยครับ
ว่าแต่ว่าแปดปีที่ผ่านมานี้การจัดการศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของพรรคการเมืองใดครับ

๕. คุณภาพการศึกษาอยู่ที่ ซีแปด ซีเก้าหรือไม่ อยู่ที่การมีกรมเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งกรมหรือไม ่

 กรณีนี้ผมเห็นด้วยครับรูปแบบของกรมต่างๆและหลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๐๓/ปี พ.ศ.๒๕๒๑



เป็นรูปแบบและหลักสูตรที่ทำให้การศึกษาไทยเข้มแข็งในยุคนั้น ครับ

๖. ท่านกล่าวว่า “มีการยกฐานะครูใหญ่ให้ได้ซีแปดหรือซีเก้า นายอำเภอซีแปด
จะให้ครูใหญ่เป็นซีแปดบ้าง ซีเก้าบ้าง
เรียกเป็นผู้อำนวยการก็แปลว่าต่อไปนายอำเภอต้องยกมือไหว้ครูโรงเรียนวัดต่างๆที่อยู่ในสังกัดนาย
อำเภอซึ่งถือว่าเป็นลูกน้องของนายอำเภอ มันจะถูกเหรอ” 

 กรณีนี้ขอเรียนว่า

- เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นั้น นายอำเภอไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูนะครับ
ท่านคงเข้าใจคลาดเคลื่อน น่ะครับ

- การที่นายอำเภอจะยกมือไหว้ครูโรงเรียนวัดต่างๆนั้น เสียหายตรงไหน อย่างไรครับท่าน
กระผมขอเรียนว่าบรรดาคุณครูทุกท่านต่างยกมือไหว้ผู้ปกครองนักเรียนด้วยความสนิทใจแม้ว่าผู้ปกค
รองนักเรียนเหล่านั้นจะมีความรู้ มีการศึกษา หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจใดๆก็ตาม ครับ 

๗. ท่านกล่าวว่า”โรงเรียนที่มีครู ๒๐ คน เป็น ผอ นักเรียนสามสิบคน เป็น ผอ ต่อไป ปิดเทอมเนี่ยะ
หยุดสามเดือน เอาครูเข้าแค้มป์อบรมได้มั้ย พูดภาษาอังกฤษตลอด ๓ เดือน
แล้วมาสอนภาษาอังกฤษนักเรียนได้มั้ย” 

 กรณีนี้ขอเรียนว่าโปรดสั่งการมาเถอะครับ พวกกระผมว่าง่ายเชื่อฟัง ขอเพียงท่านไปแจ้ง
รมว.ศธ.ซึ่งอยู่พรรคการเมืองเดียวกับท่านโดยขอให้พวกกระผมได้สอนหนังสือและดูแลนักเรียนเพียงอย่างเดียวเท่า
นั้นเองครับ

อนึ่ง กระผมขอกราบเรียนเพิ่มเติมว่า

๑. การศึกษาของประเทศไทย อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗
จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ๘ ปี

  ๒. พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ทุกท่านเป็น
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 

 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปัจจุบันเป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

 ๕. ส.ส.วีระกร คำประกอบ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ 

 ๖. เรื่องที่ท่านอภิปรายนี้ น่าจะไปพูดจากันในพรรคพลังประชารัฐ น่ะครับ
การที่ท่านนำมาพูดออกสื่อแบบนี้ พวกผมทุกคนต่างก็อมยิ้ม กันทั้งนั้น ครับ

 ๗. ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไม่ปรากฏว่ามีข้าราชการครูรายใดไปจับไมค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับ
แต่ถ้าจะมีสักรายไปจับไมค์หาเสียงเลือกตั้งและถูกจับได้ คุณครูก็จะรับสารภาพยอมรับโทษ จะไม่มีวันแก้ตัวว่า
“ทดสอบเสียงไมค”์ โดยเด็ดขาด ครับท่าน!

ขอแสดงความนับถือ

 นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ

 ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย

 


